
Hverfisráð Grafarholts og Úlfarsárdals 
 
Ár 2017, mánudaginn 13. febrúar var haldinn 99. fundur hverfisráðs Grafarholts og 
Úlfarsárdals. Fundurinn var haldinn í félagsaðstöðu Fram í Úlfarsárdal og hófst hann kl. 
17.00. Viðstödd voru: Ragnar Karl Jóhannsson, Óttarr Guðlaugsson, Berghildur Erla 
Bernharðsdóttir og Gunnar Kristinsson. Einnig voru viðstödd: Kristinn Steinn Traustason 
fulltrúi íbúasamtaka Úlfarsárdals, Daði Guðmundsson íþróttafulltrúi Fram, og Sólveig 
Reynisdóttir framkvæmdastjóri þjónustumiðstöðvar Árbæjar og Grafarholts. 
Fundarritari var Trausti Jónsson, verkefnastjóri ÞÁG. 
 

Þetta gerðist: 
 

1. Fram fer kynning á drögum að breytingu á aðalskipulagi.  
 
Björn Axelsson skipulagsfulltrúi Reykjavíkur, Borghildur Sturludóttir verkefnastjóri 
skipulagsfulltrúa, Jón Kjartan Ágústsson verkefnastjóri skipulagsfulltrúa, Richard Briem 
frá VA arkitektum og Gunnhildur Melsted frá VA arkitektum taka sæti á fundinum undir 
þessum lið. 
 

2. Málefni Fram í Úlfarsárdal.  
Sigurður Ingi Tómasson formaður Fram tekur sæti á fundinum undir þessum lið. 
 
Hverfisráð leggur fram svohljóðandi bókun:  
 

Hverfisráð Grafarholts og Úlfárárdals hvetur viðsemjendur til þess að ganga frá 
samningum hið fyrsta, svo hægt sé að halda áfram með uppbyggingu 
íþróttamannvirkja í hverfunum. Málið hefur tafist nógu mikið nú þegar og íbúar í 
hverfinu orðnir lang þreyttir á elífri bið eftir því að uppbyggingin fari á fullt skrið. 

 
3. Lögð fram drög að tillögu um matsáætlun um landmótun fyrir kirkjugarð í hlíðum 

Úlfarsfells.  
 

Fundi slitið kl. 19.00 
 

Ragnar Karl Jóhannsson 
 

Berghildur Erla Berharðsdóttir Gunnar Kristinsson 
Óttarr Guðlaugsson 


